

Số:899/PA-SNN

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 5 năm 2017

PHƯƠNG ÁN

Thu gom và xử lý, tiêu hủy rác thải từ vỏ chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật năm 2017

(Kèm theo Tờ trình số:897TTr-SNN ngày 08/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

Tuyên Quang là tỉnh miền núi, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, có điều kiện đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nhưng cũng rất thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng. Do vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ dịch hại bảo vệ mùa màng vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu. Việc thâm canh tăng năng suất mong muốn nâng cao sản lượng nông sản đã và đang dẫn đến tình trạng sâu bệnh tăng cao, dẫn đến tình trạng người nông dân gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và còn lạm dụng quá mức, có nguy cơ tạo ra những rủi ro cho con người và môi trường.

Trong quá trình sử dụng thuốc BVTV, do trình độ hiểu biết của người dân còn nhiều hạn chế đã lạm dụng thuốc BVTV, sử dụng thuốc BVTV chưa đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng, tùy tiện hỗn hợp nhiều loại thuốc, phun thuốc trừ cỏ, trừ sâu bệnh ở đầu nguồn nước, không tuân thủ thời gian cách ly gây mất an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Năm 2014, 2015 Sở Nông nghiệp và PTNT được chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Môi trường phê duyệt Phương án “Tuyên truyền và thu gom, xử lý, tiêu hủy rác thải từ vỏ chai lọ, bao bì đựng thuốc bảo vệ thực vật năm 2014-2015”. Sau khi Phương án được phê duyệt Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Bảo vệ thực vật (nay là Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) tổ chức thực hiện và được chính quyền cấp xã và nhân dân hưởng ứng, bước đầu đã thay đổi nhận thức của cộng đồng về sản xuất nông sản an toàn và tham gia tích cực vào việc thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào nơi quy định. Kết quả đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xây dựng được 28 kho chứa, 1.511 bể chứa và thu gom năm 2014 - 2015 được 10.379 kg, Chi cục đã tiêu hủy được 8.619 kg, còn tồn chưa xử lý 1.760 kg (số lượng tồn chưa xử lý còn gửi tại các xã có kho chứa ở các huyện, thành phố).

(có biểu số 01 đính kèm)

